

Trường hợp việt vị trong bóng đá

Theo Mục 2 và Mục 3 Luật XI của Luật Bóng đá ban hành kèm theo Quyết định số 982-QĐ/UBTDTT năm 2007 quy định trường hợp việt vị phạm lỗi và không phạm lỗi như sau:

1. Trường hợp phạm lỗi việt vị

Một cầu thủ đứng ở vị trí việt vị sẽ không bị xem là vi phạm luật việt vị nếu anh ta không tham gia vào đường bóng.

Cầu thủ này sẽ bị xử phạt việt vị khi anh ta chạm bóng hoặc nhận bóng từ đồng đội và theo nhận định của trọng tài, cầu thủ đó đã tham gia vào đường bóng một cách tích cực bằng cách:

- Tham gia vào tình huống bóng.
- Cản trở đội đối phương.
- Cố tình tìm cách chiếm lợi thế trong tình huống việt vị.

2. Trường hợp không phạm lỗi việt vị

Một cầu thủ bóng đá không bị việt vị nếu anh ta đứng trong phần sân của đội nhà và nằm ngang hàng với hậu vệ cuối cùng thứ hai của đội đối phương, cùng với việc đứng ngang hàng với hai cầu thủ cuối cùng của đội của mình.

Tuy nhiên, cầu thủ đứng ở vị trí việt vị và tiếp xúc với bóng sẽ không bị phạt nếu áp dụng một trong ba tình huống sau đây:

- Quả ném biên.
- Quả phạt góc.
- Quả phát bóng.

Có 2 trường hợp việt vị trong bóng đá (Ảnh minh họa)

3. Cách phá bẫy việt vị

Bên cạnh việc hiểu về khái niệm **việt vị là gì**, chúng ta cũng cần nắm vững khái niệm phá bẫy việt vị. Điều này ám chỉ đến tình huống khi cầu thủ tiền đạo cần đứng cao hơn đường biên ngang so với hậu vệ đối phương. Khi đồng đội chuẩn bị thực hiện đường chuyền, cầu thủ tiền đạo phải nhanh chóng tăng tốc vượt qua hậu vệ của đối phương, nhận bóng và có cơ hội ghi bàn.

Kỹ năng phá bẫy việt vị là một nền móng cần thiết trong bóng đá. Cầu thủ tiền đạo cần sự nhạy bén và tốc độ để thực hiện kỹ thuật này thành công.

Một phương pháp cơ bản để phá bẫy việt vị là yêu cầu cầu thủ tiền đạo hoặc cầu thủ tấn công đứng trước hậu vệ đối phương trước khi bóng được phát. Khi đồng đội thực hiện đường chuyền, tiền đạo và các tiền vệ tấn công cần tăng tốc độ để vượt qua hậu vệ, tạo cơ hội đối mặt với thủ môn.

Một cách khác là khi cầu thủ tiền đạo nhận ra mình đã ở trong tình trạng việt vị, anh ta có thể nhả bóng ngay sau khi nhận. Điều này giúp bóng đến chân một cách an toàn từ vị trí hợp lệ.

Để thực hiện thành công kỹ thuật phá bẫy việt vị, cầu thủ cần sự hiểu biết chung và sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là giữa cầu thủ tiền đạo và cả đội. Tốc độ và độ chuẩn xác cũng là quan trọng. Đây thường là cách mà các đội bóng hàng đầu sử dụng để vượt qua bẫy việt vị.

Với sự linh hoạt trong việc lựa chọn vị trí cũng như khả năng lách qua hàng phòng ngự của đối phương, cầu thủ tiền đạo sẽ tạo ra áp lực. Tuy nhiên, việc thực hiện kỹ thuật phá bẫy việt vị đòi hỏi sự chính xác và tốc độ nhanh. Vì vậy cầu thủ cần cẩn trọng để không rơi vào tình trạng việt vị, mà thường do không đủ khả năng đón bóng, phản ứng chậm hoặc không vượt qua hậu vệ cuối cùng của đối phương.

Khi có khoảng trống lớn, cầu thủ tiền đạo có thể nhằm tương đó là cơ hội để ghi bàn nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng vậy, vì đôi khi hậu vệ đối phương đã tạo ra tình huống việt vị.

Mặc dù kỹ thuật phá bẫy việt vị có khả năng thực hiện, nhưng để thành công, cầu thủ tiền đạo cần biết cách điều chỉnh vị trí của mình và lựa chọn thời điểm thích hợp để dứt điểm cũng như vượt qua hàng phòng ngự.

Các cầu thủ còn lại cũng đóng vai trò tạo áp lực bằng cách duy trì vị trí của họ. Tất nhiên, không đơn giản là biết cách phá bẫy việt vị, mà còn cần khả năng di chuyển linh hoạt.

Cầu thủ cần biết cách phá bẫy việt vị linh hoạt (Ảnh minh họa)

4. Lỗi việt vị bị phạt như thế nào?

Mọi trường hợp cầu thủ phạm lỗi việt vị đều sẽ bị trọng tài thổi còi phạt. Trọng tài biên phát hiện tình huống việt vị sẽ cử động cờ để thông báo cho trọng tài chính. Trong trường hợp này, đội đối thủ sẽ được hưởng quả phạt tại vị trí lỗi xảy ra.

Trọng tài biên đảm nhiệm nhiệm vụ quan sát và xác định việc cầu thủ vi phạm lỗi việt vị. Họ đứng dọc theo đường biên, có góc nhìn thuận lợi để đảm bảo tính chính xác trong việc đưa ra quyết định và phát hiện việt vị.

Khi cầu thủ bị cờ báo việt vị, hình phạt không áp dụng cho cầu thủ cá nhân, mà duy nhất là bóng sẽ được trả lại cho đội đối thủ và được thực hiện như cú đá phạt tại điểm việt vị cố định trên sân đối phương.

Trong trường hợp trọng tài đã xác định lỗi việt vị và đội thủ ghi bàn sau đó, bàn thắng đó sẽ không được công nhận. Thủ môn hoặc một cầu thủ trong đội đối phương có quyền thực hiện cú đá phát bóng từ vị trí việt vị để tiếp tục trận đấu.

Lỗi việt vị sẽ được xử phạt tùy theo tình huống (Ảnh minh họa)

Bài viết trên đã trình bày chi tiết về khái niệm **việt vị là gì** cũng như các quy định liên quan trong luật việt vị. Hy vọng rằng người đọc đã thu nhận được những thông tin hữu ích về các tình huống lỗi việt vị trong bóng đá.